



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทอง

โทร. ๐ ๓๕๖๙ ๑๓๑๑

ที่ อท ๐๕๓๒/๑๓๕

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการกำกับติดตามแนวทางการปฏิบัติฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทอง

๑. ต้นเรื่อง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOIT Integrity and Transparency Assessment : MOIT ITA) ตัวชี้วัดที่ ๕ การรับสินบน MOIT ๑๔ กำหนดให้หน่วยงานต้องมีมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ต้องดำเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดให้มีกลไกการกำกับติดตาม และรายงานต่อผู้บริหารอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๒. ข้อพิจารณา

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทอง ได้จัดทำประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทอง เรื่องแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยา พ.ศ. ๒๕๖๔ และได้แจ้งเวียนสั่งการให้บุคลากรในสังกัด ดำเนินการตามแนวปฏิบัติฯ โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกระดับเป็นอย่างดี โดยเจ้าหน้าที่ทุกคนพร้อมใจปฏิบัติตามแนวปฏิบัติฯ อย่างเคร่งครัด จากการตรวจสอบข้อร้องเรียนตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - สิงหาคม ๒๕๖๕ ไม่พบการร้องเรียนการรับประโยชน์ กระบวนการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาแต่อย่างใด

ในการนี้เพื่อตอบแบบหลักฐานเชิงประจักษ์ MOT ๑๔ จึงมีการจัดทำรายงานสรุปผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแนวปฏิบัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดที่แนบมานี้

๓. ข้อเสนอ

เห็นควรอนุญาตเผยแพร่ รายงานสรุปผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยา พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทอง (ช่องทางประชาสัมพันธ์กิจกรรม ITA)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวสิริภา ชัยสิทธิ์)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ทราบ

อนุญาต

(นายชลชัย ทศกุลณี)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทอง